

Số: 181 /KH-PGDĐT

Hoàn Kiếm, ngày 24 tháng 7 năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm**

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống Covid-19 (Chỉ thị số 17/CT-UBND);

Kế hoạch số 2656/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo;

Công văn số 418-CV/QU ngày 19/7/2021 của Quận ủy Hoàn Kiếm về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm;

Kế hoạch số 175/KH-SGDĐT ngày 24/7/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn quận Hoàn Kiếm để phòng, chống dịch Covid-19;

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 23/7/2021 về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống Covid-19 ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU**

##### **1. Mục đích**

Nâng cao ý thức phòng tránh dịch Covid-19 trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của ngành để có kỹ năng tự phòng ngừa và có trách nhiệm trong bối cảnh dịch đang diễn biến phức tạp.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa bàn quận.

## **2. Yêu cầu**

Công tác phòng chống dịch Covid-19 phải là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn quận phải được quán triệt, phải triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

### **II. NỘI DUNG**

#### **1. Công tác phòng chống dịch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh**

Yêu cầu toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn quận trong thời gian này ở tại nhà, hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng các trường hợp khẩn cấp khác và phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y Tế, giữ khoảng cách tối thiểu là 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 02 người, thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website <https://tokhaiyte.vn> hoặc qua các ứng dụng NCOVI, BLUEZONE; VietNam Health Declaration.

Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay với chính quyền và cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Thành phố. Không hoang mang, lo lắng, thái quá, không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

#### **2. Công tác phòng chống dịch đối với các đơn vị trường học, các cơ sở giáo dục**

Thành lập Sở chỉ huy tại mỗi trường học, thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch và thường xuyên báo cáo hằng ngày đầy đủ, kịp thời theo lịch quy định và đột xuất trong các trường hợp phát sinh.

Thiết lập đường dây nóng và công khai số điện thoại trực đường dây nóng, tổ chức trực ban 24/7 bảo đảm kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.

Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thiết thì tổ chức trực họp tuyến, không tổ chức tiếp xúc trực tiếp tại đơn vị.

Bố trí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như: trực cơ quan, xử lý tài liệu gấp, hoàn thành các nhiệm vụ khác theo yêu cầu mới đến cơ quan. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên, giáo viên lây nhiễm bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư tiêu hao, cơ sở thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác Y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của đơn vị để thành lập cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

#### **1. Phòng GDĐT**

Xây dựng Kế hoạch triển khai và hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Hướng dẫn, đôn đốc, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 trong toàn ngành. Kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu, giải pháp để triển khai hiệu quả thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 trong toàn ngành.

Có kế hoạch phân công ứng trực, đảm bảo phương tiện, thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác phòng chống dịch. Tham mưu, phối hợp đề xuất Ban giám đốc về cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND cho các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, có kế hoạch cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND.

Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch theo đúng quy định.

Chỉ đạo các trường học có phương án trợ cấp cho các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid -19 trong thời gian thực hiện giãn cách.

## **2. Các trường học, đơn vị giáo dục trên địa bàn quận Hoàn Kiếm**

Căn cứ vào nhiệm vụ, các trường học và các đơn vị giáo dục trực thuộc xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 theo nhiệm vụ của đơn vị.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 .

## **3. Thông tin số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch COVID 19 của Phòng GDĐT**

Liên hệ số tiếp nhận thông tin (trực 24/7): 0904134434.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần trao đổi các đơn vị liên hệ với phòng GDĐT qua đồng chí Đặng Thị Chính Thao - số điện thoại 0352621234./.

### **Nơi nhận:**

- Sở GDĐT Hà Nội;
- UBND quận;
- Các trường MN,TH,THCS;
- TT GDNN- GDTX Nguyễn Văn Tố;
- Lưu: VT.

